
 

 

136. löggjafarþing 2008�2009.
Þskj. 536  �  307. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um framlög til framkvæmdar byggðaáætlunar.

Frá Arnbjörgu Sveinsdóttur.

Hver er heildarfjárhæð sem varið hefur verið til byggðaáætlunar á árunum 2006�2009?
Svar óskast sundurliðað eftir verkefnum og árum.

Skriflegt svar óskast.


